

ภาพรวมสอบแข่งขันผู้บริหารโรงเรียนเรียบร้อยดี

นำเสนอเมื่อ : 17 ก.พ. 2558

รองเลขาธิการ กพฐ. แจงภาพรวมการสอบแข่งขันผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบปัญหาเล็กน้อยที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 จดข้อัดโนต เขตพื้นที่ตั้งกรรมการสอบวินัยแล้ว

วันนี้(16 ก.พ.) นางรัตนา ศรีหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งการสอบภาค ก ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ ภาค ค การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งไม่พบกรณีการทุจริตที่กระทบต่อระบบการทดสอบในภาพรวม โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องเชิงธุรการ อาทิ จำนวนข้อสอบที่เขียนไว้นวนของไม่ตรงกับจำนวนผู้เขาสอบ แต่เมื่อนับข้อสอบแล้วก็พบว่า ครบตามจำนวนผู้เขาสอบ

รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามในการสอบครั้งนี้ได้พบกรณีที่ส่อทุจริต 3ราย คือ มีผู้นำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบที่สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยา และมีผู้นำตำราหรือเอกสารเข้าห้องสอบในสนามต่างจังหวัดโดยทั้งสองกรณีผู้เขาสอบได้ทำบันทึกขอสละสิทธิการสอบด้วยตัวเองแล้ว ส่วนกรณีที่สุด เป็นการจดคำตอบใส่มือถือของผู้เขาสอบในสนามสอบเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษา(สพป.)หนองบัวลำภู เขต 1 ซึ่งจากการสอบถามยังไม่ชัดเจนว่า ขอความที่จดนั้น เป็นการจดก่อนหรือหลังเขาสอบ เพราะได้มีการลบข้อความก่อนที่กรรมการจะเห็น แต่จากการสอบถามผู้เขาสอบอ้างว่า จดคำตอบที่ตนเองตอบ เพื่อตรวจทานว่าทำข้อสอบถูกต้องหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้เบื้องต้นผู้เขาสอบจะถูกตัดสิทธิการสอบและทางเขตพื้นที่ฯ ได้ตั้งกรรมการสอบวินัยแล้ว หากพบว่ามีกรกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตก็ต้องถูกลงโทษตามระเบียบต่อไป

“สพฐ.ไม่ค่อยหนักใจกับการทดสอบครั้งนี้ เพราะผู้เขาสอบเป็นข้าราชการอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะระเบียบข้อบังคับเป็นอย่างดี ดังนั้นกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องในเชิงธุรการ”
นางรัตนากล่าวและว่า ทั้งนี้มหาวิทยาลัยที่ออกข้อสอบในแต่ละพื้นที่จะทำการประมวลผลการสอบภาค ก ส่งให้เขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 23 ก.พ. เพื่อนำคะแนนมารวบรวม จากนั้นเขตพื้นที่ฯจะประกาศเฉพาะผู้ที่ได้คะแนน 60%ขึ้นไป และเรียกบรรจุตามลำดับต่อไป

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันจันทร์ 16 กุมภาพันธ์ 2558